

ฤทธธานุภาพของพระเจ้า

รวบรวมโดย
วัดสัน กู๊ดแมน

สำหรับแจกฟรี
Free – Not to be sold

ฤทธานุภาพของพระเจ้า

มนุษย์ผู้มีสติปัญญาอันเล็กน้อยอยู่ในวงจำกัดจะสามารถบรรยายถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง หรือความสามารถอันไม่มีขอบเขตจำกัดในสรรพสิ่งทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อย่างไร? มันเป็นไปได้ที่สติปัญญาอันน้อยนิดของเราจะสามารถล่วงรู้หรือเข้าใจในฤทธานุภาพและความยิ่งใหญ่ไพศาลของพระเจ้าหมดทุกประการได้

แต่พระเจ้านี้ได้ทรงสำแดงพระองค์เองให้เป็นที่ประจักษ์แล้วในพระวจนะของพระองค์ คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งนับว่าเป็นความเหมาะสมเพียงพอที่จะเปิดความคิดของเราให้กว้างขวางออกไปอีก เพื่อจะได้เข้าใจถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าในการกระทำสิ่งใด ๆ ที่มนุษย์คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้แล้วบรรจुไว้ในจักรวาล แขนงไว้ในห้วงอวกาศ และมันก็ถูกแขวนอยู่อย่างนั้นนานนับหลายพันปีมาแล้ว ที่เป็นเช่นนี้ก็มิใช่ด้วยเหตุอื่นใด นอกจากโดยฤทธานุภาพของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงบรรจु ความต้องการของโลกไว้อย่างเต็มเปี่ยม แม้กระทั่งอำนาจการทำลายล้างทั้งของมนุษย์และของซาตาน

ณ บัดนี้ให้เราหันมาดูในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับการสำแดงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ไม่มีขอบเขตของพระองค์ต่อไป.

เยเรมีย์ 10:12

ผู้ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ผู้ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระ
สติปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์

เยเรมีย์ 32:17

ข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เอง ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ด้วยคุณูปภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของ
พระองค์ สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน

ชาตานไม่สามารถสร้างโลก หรือดาวนพเคราะห์แล้วใส่ไว้ในอวกาศได้

ยอห์น 1:1,3 และ 10:10

ในปฐมกาลพระวาตะดำรงอยู่ และพระวาตะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาตะทรงเป็นพระเจ้า... พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาตะ
ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาตะ...
ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆ่าทำลายเสีย...

ฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่มีขอบเขตจำกัด

1 พงศาวดาร 29:11-12

ข้าแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ พระสิริชัยชนะ และความโอ้อ่า
ตระการเป็นของพระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดิน
โลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และ
พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด ทั้งความมั่งคั่งและ
เกียรติมาจากพระองค์และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง...

ความยิ่งใหญ่แห่งฤทธานุภาพอันไม่มี ขอบเขตจำกัดของพระเจ้า

เพลงสดุดี 147:5

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง และทรงฤทธานุภาพอุดมความเข้าใจ
ของพระองค์นั้นวัดไม่ได้

เนหะมีย์ 9:6

พระองค์คือพระเยโฮวาห์ พระองค์องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ ฟ้าสวรรค์อันสูงสุดพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์นั้น
แผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น ทะเลและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น...

เพลงสดุดี 90:2

ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลก และพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่อดีตกาลถึงนิรันดรกาล

วิวรณ์ 11:15

และมีเสียงหลาย ๆ เสียงกล่าวขึ้นดัง ๆ ในสวรรค์ว่า ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไป เป็นนิรันดร์

ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทะเลแดง

อพยพ 14:21-22

โมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเล และพระเจ้านั้นทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืน ทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ำแยกออกจากกัน ประชาชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเล ส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้าย

ไม่มีการอศรรยใดใหญ่เกินพระเจ้า

7

อพยพ 16:12-15, 35

ในเวลาโพล้เพล้ พวกเจ้าจะได้กินเนื้อทั้งในเวลาเช้า เจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่มแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าของพวกเจ้า ครั้นถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พัก เมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้ว ก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดเล็กๆ เท่าเม็ดน้ำค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิ่นทุรกันดารนั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่า นี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทาน...

พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยผู้ที่ยิ่งใหญ่

ดาเนียล 3:21-22, 27

...และเขาก็ถูกโยนเจ้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่เพราะว่าคำรับสั่งของกษัตริย์นั้น เข้มงวดมาก และเตาไฟก็ร้อนจัด เปลวไฟจึงได้ฆ่าคนที่โยน ชัดรัต เมซาค และเอเบดเนโก... ฝ่ายอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองและองคมนตรีของ พระราชาก็ห้อมล้อมเข้ามา เห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคน เหล่านี้ ผมที่ศีรษะของเขาก็ไม่งอ เส้นกิมิได้เป็นอันตราย ไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวของเขาทั้งหลายเลย

ฤทธานุภาพแห่งพระวณะของพระเจ้า

ฮีบรู 4:12

เพราะว่าพระวณะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั้งจิตและวิญญาณ ตลอดซอกกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความผิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

เอเฟซัส 6:17

จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวณะของพระเจ้า

10 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ในสภาพของเนื้อหนัง

มัทธิว 1:23-25

ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...

โยเซฟมิได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู

โรม 1:4

ฝ่ายพระวิญญูญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้น บ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพคือ โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า

1 ทิโมธี 6:14-16

ให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่างดีอย่าให้ต่างพร้อยและอย่าให้มีที่ติได้ จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมา ซึ่งพระเจ้าผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวง จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาอันควร พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสว่างที่ซึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึงผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็น...

พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดในพระบิดา

ฮีบรู 1:3

พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาพเป็นพิมพ์
เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้ว ก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของ
พระเจ้าเบื้องบน

ยอห์น 10:30, 38

ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่านมิได้วางใจในเรา ก็จงวางใจเพราะ
พระราชกิจนั้นเกิด เพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเรา และ
เราอยู่ในพระบิดา

กิจการ 4:31

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้สว่างไสวและคนเหล่านั้น
ประกอบด้วยพระวิญญูญาณบริสุทธิได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยความ
กล้าหาญ

โรม 5:5

ความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรัก
ของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญูญาณบริสุทธิ ซึ่ง
พระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

ฮีบรู 7:25

ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตยที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้า โดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น

2 ทิโมธี 1:12

...เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้

ฮีบรู 2:18

เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

ฮีบรู 11:19

ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้...

เอเฟซัส 3:20-21

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วอายุคน เป็นนิตย์ อาเมน

กิจการ 20:32

บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน

มาระโก 2:9-12

ที่จะว่ากับคนง่อยว่า บาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้ว และจะว่าจงยก
แคร่เดินไปเถิดนั้น ช่างไหนจะง่ายกว่ากัน แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่า
บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้ (พระองค์จึง
ตรัสสั่งคนง่อย) เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด คนง่อย
ได้ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็
ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจ้า...

ฤทธานุภาพของพระคริสต์ ในการรักษาจิตวิญญาณ

2 โครินธ์ 5:17

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ได้ล่องไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

โรม 5:21

เพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายฉับไฉน พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉับนั้น

ฤทธานุภาพของพระคริสต์ ในการรักษาสุขภาพร่างกาย

19

ลูกา 8:43-44

มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้สิบสองปีมาแล้วไม่มีใครรักษาให้หาย
ได้ ผู้หญิงคนนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องฉลองพระองค์และในทันใดนั้น
โลหิตที่ตกก็หยุด

มาระโก 6:56

แล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหน ๆ ไม่ว่าในหมู่บ้าน ในตำบลหรือในเมือง เขาก็
เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยตะ
ต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยทุกคน

คุณภาพในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด

ลูกา 7:21

ในเวลานั้น พระองค์ได้ทรงรักษาคนเจ็บเป็นอันมากให้หายจากความเจ็บและโรคต่าง ๆ และให้พ้นจากผีร้ายและคนตาบอดหลายคน พระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้

มัทธิว 8:14-15

ครั้งพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตรก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ พอพระองค์ทรงจับมือนาง ความไข้ก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติพระองค์

มัทธิว 8:5-7, 13

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุม มีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า บ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้าน ทนทุกข์เวทนามาก พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เราจะไปรักษาเขาให้หาย... แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า จงกลับบ้านเถิด ท่านมีศรัทธาแล้ว จงได้ผลตามศรัทธานี้ ในทันใดนั้นเอง บ่าวของเขาก็หายเป็นปกติ

ไม่มีความเจ็บป่วยชนิดใดจะยิ่งใหญ่ ไปกว่าฤทธิ์แห่งการรักษาของพระเยซู

ยากอบ 5:14-15

มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วย หรือจะให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของ คริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา... การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขา หายโรค

ลูกา 6:17-19

และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครกพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้ หายทุกคน

ลูกา 4:41

ผีก็ออกมาจากคนหลายคนด้วย ร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า ฝ่ายพระองค์ก็ทรงชนาบมันและไม่ให้มันพูด เพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์

มัทธิว 12:22

ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งที่มีผีเข้าอยู่ ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์ พระองค์ทรงรักษาให้หาย คนใบ้ นั้นจึงพูดจึงเห็น

ฤทธานุภาพของพระคริสต์ในการชุบชีวิตคนตาย

ยอห์น 11:23-25, 43-44

พระเยซูตรัสกับนางว่า น้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้าย เมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมา พระเยซูตรัสกับเธอว่า เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีก...

เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า ลาซารัส เอ๋ย ออกมาเถิด ผู้ตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย...

ยอห์น 5:25

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเพื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต

1 เธสะโลนิกา 4:16

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน

ฤทธธานุภาพอันไม่มีขอบเขตจำกัดของพระคริสต์

มัทธิว 28:18

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็
ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

โรม 1:20

ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สถานที่ที่ไม่ปรากฏพระเจ้านั้น คือฤทธธานุภาพ
อันถาวรและเทอสถานของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์
ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

ยอห์น 2:25

เพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์ และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยพระองค์เอง ทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์

โรม 2:16

ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น

มัทธิว 14:25

ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก

วิวรณ์ 11:6

พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่
เขากำลังเผยพระวจนะและมีฤทธิ์ทำให้น้ำกลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธิ์
บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆ กระทบโลกก็ครั้งก็ได้ตามความปรารถนา

โรม 6:9

เราทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะ
หาตายอีกไม่ ความตายหาคงครอบงำพระองค์ต่อไปไม่

วิวรณ์ 17:14

กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะ
ทรงมีชัยชนะ เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย และทรงเป็นจอม
กษัตริย์...

ยอห์น 17:2

ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น

มัทธิว 26:64

พระเยซูคริสต์ตอบว่า ท่านว่าถูกแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธาณูภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์

ลูกา 24:47

และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับใจ
ใหม่รับการยกบาป ตั้งแต่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

1 โครินธ์ 2:5

เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจ้า

ยอห์น 20:31

แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์

กิจการ 3:6-7

เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง

เอเฟซัส 1:7

ในพระเยซูนี้ เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระวิญญูญาณอันอุดมของพระองค์

1 ยอห์น 1:7

แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรม ซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับฤทธานุภาพของพระองค์

วิวรณ์ 5:12

ร้องเสียงดังว่า พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควร
ได้รับฤทธิเดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริและคำสดุดี

เพลงสดุดี 67:5-7

ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ ให้ชนชาติทั้งหลาย
สรรเสริญพระองค์ แผ่นดินโลกได้เกิดผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเรา ทรง
อำนาจพระพรแก่เรา

ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะมีชีวิตนิรันดร์ ?

35

มาระโก 1:14, 15

พระเยซูได้เสด็จมา... และตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็ใกล้มาแล้ว จงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด

ยอห์น 1:10, 12

พระองค์ทรงอยู่ในโลก ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากพระองค์ แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่... แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

36 พระคริสต์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต

ยอห์น 14:6

พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา

มัทธิว 7:13-14

จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูก็ใหญ่และทางก็กว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย

กิจการ 4:12

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

มัทธิว 10:28

อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้

38 ฤทธานุภาพของพระคริสต์ทรงช่วยให้รอดได้ในที่สุด

โรม 1:16

เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด

โรม 3:24-25

แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระ-เยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า...

ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีได้พิनाศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

วิวรณ์ 22:17

พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า เชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวนี้ว่า เชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

จงมอบกายถวายชีวิตแด่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าเสียแต่บัดนี้

1 ยอห์น 1:9

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น

กิจการ 3:19

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย

2 ทิโมธี 1:7

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรไปด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรา

กาลาเทีย 5:22-23

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมเนียมบัญญัติห้ามไว้เลย

ฤทธาานุภาพของพระเจ้าภายในผู้ที่เชื่อ

ยอห์น 14:27

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

โรม 8:6 ด้วยว่าซึ่งปึกใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตายและซึ่งปึกใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข

โรม 5:1

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

1ทิโมธี 1:5

แต่จุดประสงค์แห่งคำกำชับนั้นก็คือ ให้มีความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสำนึกว่าตนชอบและจากความเชื่ออันจริงใจ

ยอห์น 16:22

ฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ แต่เราจะมาหาท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้

ฤทธานุภาพของพระเจ้าภายในผู้ที่เชื่อ

ทิตัส 2:13

คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง คือ พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ฮีบรู 6:18-19

เพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตรีศมูสา เราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้า เราจึงจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้น เป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงของจิตใจ ความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่าน

1 ยอห์น 5:4

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเราทั้งหลาย
เป็นชัยชนะที่ชนะโลก

เอเฟซัส 4:15

แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็น
ศรีษะ คือพระคริสต์

ฤทธานุภาพของพระเจ้าภายในผู้ที่เชื่อ

เอเฟซัส 3:16

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์

กิจการ 1:8

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ยอห์น 17:15

ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้
ให้พ้นจากมารร้าย

ฟิลิปปี 4:7

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจจะค้ำครองจิตใจ และความคิด
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

พระเจ้าทรงประทานคำสัญญา

ยอห์น 15:7-8

ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเรายังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติ เพราะเหตุนี้ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา

มัทธิว 7:7-8

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

มาระโก 9:23

พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า ถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง

มาระโก 11:24

เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น

ฟิลิปปี 4:19

และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจาก
ทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์

Published in numerous languages by World Missionary Press, Inc. as God supplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for prayerful distribution, specify which language(s) you need and how many booklets.

ถ้าท่านสนใจศึกษาเพิ่มเติมในพระคำสอนของพระเจ้า
กรุณาติดต่อได้ที่ :

ขอรับหนังสือฟรีได้ที่: moreinfo@actsco.org

ACTSCO, P.O. Box 165, Chiang Mai 50000 Thailand



Read booklets online or by App
www.wmp-readonline.org

Cover photo STSci-PRC2003-11a of Helix Nebula courtesy of NASA and STSci